

กลุ่มงานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
มติสภา
เลขรับ... 2/2567
วันที่... 05/01/2567
เวลา... 16:48 น.

ที่ สว ๐๐๐๖/๒๕๖๗



สำนักกรรมการ 3
เลขรับ... 28/2567
วันที่... 05/01/2567
เวลา... 16:36 น.

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๑๑๑ ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการตามกระทู้ถาม เรื่อง “การดำเนินนโยบายต่างประเทศ
ต่อสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส”

เรียน ประธานคณะอนุกรรมการติดตามมติของวุฒิสภา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๑๔๐๒/๒๗๕๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามที่นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจา เรื่อง “การดำเนิน
นโยบายต่างประเทศต่อสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส” ตามนายกรัฐมนตรีย
ต่อมา นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้มา
ตอบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นให้มีการเจรจากับ
กลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในแถบประเทศอิสราเอลในการแก้ไขปัญหา นั้น

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินการตามกระทู้ถาม
เรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับแจ้งผลการดำเนินการแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพระพนธ์ รัตนมาลี)

รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการวุฒิสภา

สำนักวิชาการ

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๘๓๑๕-๑๖

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เลขรับ... 193/2566
วันที่... 28/12/2566
เวลา... 10:15 น.



สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เลขรับ 10304
วันที่ 27 ธ.ค. 2566
เวลา 13:59

ที่ กต ๑๔๐๒/๒๗๕๒

กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อมูลผลการดำเนินการตามกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๖/๔๓๙๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศกรณีความขัดแย้งรัฐอิสราเอล

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้กระทรวงการต่างประเทศรวบรวมข้อมูลการดำเนินการตามทีนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม เรื่อง “การดำเนินนโยบายต่างประเทศต่อสถานการณ์การสู้รบระหว่างประเทศอิสราเอลและกลุ่มฮามาส” ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอส่งข้อมูลการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศกรณีความขัดแย้งรัฐอิสราเอลมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุฒิ พงษ์ประภากพันธ์)
อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

มอบหมายปริญชาติ ศิลปสุวรรณ ดำเนินการ

(นางสาวจุฑามาศ ลักขณณ์ จักปะทอง)
นิสิกรชำนาญการพิเศษ
กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ
กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กองตะวันออกกลาง
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๔๙
โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๕๐๕๓

ทราบ

แจ้งกลุ่มงานติดตามฯ ดำเนินการ

(นายพีระพงษ์ รัตนมาลี)

รองเลขาธิการวุฒิสภา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ



การดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ กรณีความขัดแย้งรัฐอิสราเอล

๑. ภาพรวม

๑.๑ สถานการณ์ความไม่สงบและการประกาศภาวะสงครามในรัฐอิสราเอลเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก โดยสถานะ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีชาวอิสราเอลเสียชีวิตประมาณ ๑,๒๐๐ ราย บาดเจ็บประมาณ ๖,๙๐๐ ราย ขณะที่พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วประมาณ ๒๐,๐๐๐ ราย และบาดเจ็บประมาณ ๕๑,๑๐๐ ราย

๑.๒ สถานะ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีแรงงานไทยเสียชีวิตแล้ว ๓๙ ราย บาดเจ็บ ๑๘ ราย โดยอยู่ระหว่างการรักษา ๓ ราย และยังมีคนไทยที่ยังถูกควบคุมตัวโดยกลุ่มฮามาสที่ได้รับการยืนยันจากรัฐอิสราเอลแล้วอีก ๘ ราย (จากทั้งหมด ๓๑ ราย)

๒. การดำเนินการของไทย

๒.๑ ด้านการเมือง

๒.๑.๑ ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีข้อความแสดงความห่วงใยคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ พร้อมทั้งประณามการใช้ความรุนแรง เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติความรุนแรง รวมทั้งปล่อยตัวพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในทันที ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ X

๒.๑.๒ การออกแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องของไทย

(๑) เหตุโงมตีโรงพยาบาล Al Ahli ในเขตฉนวนกาซา เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ แสดงความรู้สึกสะเทือนใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์การโงมตีโรงพยาบาล Al Ahli ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา ซึ่งส่งผลให้มีพลเรือนผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก และขอไว้อาลัยแก่ผู้เคราะห์ร้ายและแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย ประเทศไทยขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินความพยายามเพื่อยุติวิกฤตการณ์ความรุนแรงและความโหดร้ายทั้งปวงโดยทันที ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยเรียกร้องให้มีการเคารพและปกป้องพลเรือน โรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุดังกล่าวด้วยแล้ว ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X

(๒) เหตุการณ์การโงมตีค่ายผู้ลี้ภัยจาบาเลียในฉนวนกาซา ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ว่า ประเทศไทยมีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตของพลเรือนจำนวนมาก ขอไว้อาลัยแก่เหยื่อและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสีย และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความเกลียดชังและดำเนินการเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างสมบูรณ์โดยทันที เพื่อเปิดโอกาสให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงผู้ที่ต้องการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเรียกร้องให้มีการปกป้องพลเรือน โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเต็มที่ตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

(๓) แสดงความยินดีกับการปล่อยตัวประกันที่ถูกจับไปจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลและฉนวนกาซา เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และขอขอบคุณและชื่นชมรัฐบาลกาตาร์ ICRC และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความพยายามและการเจรจาให้ปล่อยตัวประกันครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของตัวประกันทั้งสองด้วย รัฐบาลไทยขอเรียกร้องให้มีการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของตัวประกัน รวมถึงขอให้มีการปล่อยตัวประกันที่เหลือ รวมถึงตัวประกันชาวไทยทุกคนโดยเร็วที่สุด

(๔) แสดงความยินดีกับการปล่อยตัวประกันอีกสองรายที่ถูกจับไปจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยขอขอบคุณและชื่นชมรัฐบาลกาตาร์ อียิปต์ ICRC และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความพยายามและการเจรจาให้ปล่อยตัวประกันครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของตัวประกันทั้งสองด้วย

(๕) แสดงความยินดีต่อการบรรลุความตกลงหยุดยิงชั่วคราวเพื่อมนุษยธรรมระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส และแสดงความหวังที่ตัวประกันทุกรายจะได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วที่สุด พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกาตาร์ อิสราเอล สหรัฐอเมริกา อียิปต์ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

(๖) แสดงความยินดีอย่างยิ่งกับครอบครัวของพี่น้องคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่ ๒๔ ๒๖ และ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนผลักดันการเจรจา ทั้งนี้ คาดว่ายังมีคนไทยที่ถูกควบคุมตัวอีกจำนวน ๙ ราย ซึ่งรัฐบาลไทยจะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือให้ได้รับการปล่อยตัวอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด และจะนำพี่น้องคนไทยทุกคนที่ได้รับการปล่อยตัวและผ่านกระบวนการเยียวยาเบื้องต้นในอิสราเอลแล้ว กลับสู่ประเทศไทยโดยเร็ว

(๗) แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์การกลับมาสู้รบกันในฉนวนกาซา เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ว่า ประเทศไทยมีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์การกลับมาสู้รบกันในฉนวนกาซา ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ภายหลังจากการหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา ๗ วัน และมีความเสียใจที่ได้เห็นจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ประเทศไทยขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและหวนกลับสู่กระบวนการเจรจาเพื่อขยายข้อตกลงการหยุดยิงชั่วคราว เพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม สามารถเข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หลีกเลี่ยงการสูญเสียเลือดเนื้อและชีวิต รวมถึงสามารถหาทางออกที่ยั่งยืนได้

๒.๑.๓ กรณีการเผยแพร่ภาพคนไทยของ ออท. ผทล. อิสราเอล ในการประชุม Tenth Emergency Special Session (ESS)

(๑) นาย Gilad Erdan ออท. ผทล. อิสราเอล/นครนิวยอร์ก กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม Tenth Emergency Special Session (ESS) เกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ และในส่วหนึ่งของถ้อยแถลง ออท. Erdan แสดงวิดิทัศน์จาก iPad ส่วนตัว ซึ่งบันทึกเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสกำลังพยายามตัดศีรษะ (decapitate) ทำร้ายแรงงาน (agricultural worker) โดยอ้างว่า เป็นแรงงานจากประเทศไทย

(๒) กระทรวงการต่างประเทศประกาศท่าทีกระทรวงฯ ว่า ตามที่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในการประชุมสหประชาชาติมีการแสดงวิดิทัศน์ของเหยื่อที่ถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหด โดยอ้างว่าเป็นคนไทยนั้น ภาพการสังหารดังกล่าวได้สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่ง ไม่ใช่เฉพาะต่อประชาชนคนไทยเท่านั้น แต่ต่อคนทั่วโลกด้วย กระทรวงการต่างประเทศรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นรายงานวิดิทัศน์ของเหยื่อและไม่เห็นด้วยกับการเผยแพร่ภาพที่ไม่คำนึงถึงและไม่เคารพต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัว กระทรวงการต่างประเทศประณามการเช่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ ไม่ว่าจะกระทำต่อคนชาติใด โดยฝ่ายใด และด้วยเหตุผลใดก็ตาม และขอเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันทุกสัญชาติทุกคนในทันที

(๓) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญนาง Orna Sagiv เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกาและอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เพื่อขอรับคำชี้แจงกรณีการดำเนินการของเอกอัครราชทูตอิสราเอล/นิวยอร์ก โดยอธิบดีทั้งสองกรมต่างแสดงความไม่พอใจอย่างหนักแน่น แต่เอกอัครราชทูตฯ พยายามอ้างว่าทั้งอิสราเอลและไทยต่างก็เป็นผู้ถูกกระทำจากฝ่ายฮามาส แต่ยอมรับว่าการเปิดภาพดังกล่าวอาจกระทบกระเทือนใจครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต แต่ก็ทำไปเพื่อให้เห็นถึงความอัมพหิตของฝ่ายฮามาสเป็นสำคัญและรับจะรายงานให้เมืองหลวงทราบต่อไป

๒.๒ ด้านการให้ความช่วยเหลือคนไทย

๒.๒.๑ กระทรวงการต่างประเทศจัดประชุมศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉิน (Rapid Response Center: RRC) เพื่อพิจารณาสถานการณ์ความขัดแย้งในรัฐอิสราเอล ผลกระทบต่อคนไทย ตลอดจนเตรียมแผนการช่วยเหลือและอพยพคนไทยเป็นประจำทุกวันในช่วงวันที่ ๘ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และจัดประชุมต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ ตลอดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ (โดยนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธานในวันที่ ๑๒ ๑๕ และ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) รวมทั้งจัดแถลงข่าวเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

๒.๒.๒ ในส่วนการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกควบคุมตัว ที่ประชุม RRC มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องติดต่อกับทางการอียิปต์ อิหร่าน จอร์แดน กาตาร์ และองค์การระหว่างประเทศ (อาทิ หน่วยงานต่างของสหประชาชาติที่ดำเนินงานในปาเลสไตน์ และ ICRC) ด้วยอีกทางหนึ่ง รวมถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

๒.๒.๓ การหารือระดับสูงต่าง ๆ ดังนี้

(๑) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับนายเอลี โคเฮน (Eli Cohen) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล ซึ่งกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และให้คำมั่นว่าจะพยายามดูแลคนไทยในอิสราเอลให้ดีที่สุด และมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ขณะที่ฝ่ายไทยขอให้อิสราเอลทำทุกวิถีทางที่จะปกป้องคนไทยในอิสราเอลให้ปลอดภัย และให้อิสราเอลเร่งให้การช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันออกมาให้เร็วที่สุด เนื่องจากคนไทยดังกล่าวเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ ความขัดแย้งนี้ รวมทั้งขอให้อิสราเอลตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บชาวไทย อย่างเป็นทางการในโอกาสแรก

(๒) เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับ ดร. มุฮัมมัด บิน अबดุลอะซีซ อาล คุลัยฟี (H.E. Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi) รัฐมนตรีแห่งรัฐกาตาร์ โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในอิสราเอล และร้องขอการสนับสนุนจากรัฐบาลกาตาร์ในการหาทางให้ความช่วยเหลือคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันให้ปลอดภัยและได้รับการปล่อยตัวในโอกาสแรก โดยยืนยันว่า คนไทยเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งจึงไม่ควรควรถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองของคู่ขัดแย้ง ซึ่งรัฐมนตรีแห่งรัฐกาตาร์ แจ้งว่า กาตาร์จะพยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้คนไทยดังกล่าวได้รับการปล่อยตัว เพราะคนไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง ต่อมา นายกรัฐมนตรีมีหนังสือในนามรัฐบาลไทยถึงเชค มุฮัมมัด บิน अबดุลเราะฮ์มาน บิน ญาซิม อาล ซานี (H.E. Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและความจริงจังของรัฐบาลไทยในการเร่งประสานงานกับกาตาร์เพื่อประสานการปล่อยตัวคนไทยข้างต้น โดยเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ยื่นหนังสือดังกล่าวแก่อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

(๓) เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับนาย Moshe Arbel รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอิสราเอล โดยฝ่ายอิสราเอลแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิต บาดเจ็บ สูญหาย และถูกลักพาตัวของแรงงานไทย ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของแรงงานไทย นอกจากนี้ ขอให้รัฐบาลอิสราเอลดำเนินการเพื่อช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยให้กลับมาโดยสวัสดิภาพในโอกาสแรก

(๔) เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา หารือกับ นาย Juan-Pedro Schaerer หัวหน้าสำนักงานภูมิภาค ICRC ที่กรุงเทพฯ (ภารกิจครอบคลุมไทย กัมพูชา ลาวและเวียดนาม) เพื่อขอความร่วมมือ ICRC ในการประสานงานเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ถูกควบคุมตัว

(๕) เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม-๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับ (๑) เชค มุฮัมมัด บิน अबดุลเราะฮ์มาน บิน ญาซิม อาล ซานี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์ (๒) ดร.มุฮัมมัด บิน अबดุลอะซีซ อาล คุลัยฟี รัฐมนตรีแห่งรัฐกาตาร์ (๓) ดร. ฮุซัยน์ อะมีร์ अबดุลลอฮ์ยอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และ (๔) นายซามิห์ ฮัสซัน ชุกรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในระหว่างการเยือนรัฐกาตาร์ และสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เพื่อผลักดันการให้ความช่วยเหลือและการเจรจาปล่อยผู้ถูกควบคุมตัวชาวไทยโดยกลุ่มฮามาส และรับทราบวาทันรัฐกาตาร์ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ยินดีที่จะช่วยเหลือและเจรจากรปล่อยผู้ถูกควบคุมตัวชาวไทยอย่างเต็มที่ โดยเห็นว่า การปล่อยตัวประกันดำเนินการดังกล่าว จะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการหยุดยิง

(๖) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบกับนาย Ali Bagheri Kani รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ด้านการเมือง ในระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือถึงการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุมตัวในเหตุการณ์ความขัดแย้งอิสราเอล-ฮามาส

(๗) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Ali Bagheri Kani รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ด้านการเมือง ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ โดยหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือ และกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกมิติรวมถึงการช่วยเหลือตัวประกันชาวไทย

(๘) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบเอกอัครราชทูตกาตาร์ อิหร่าน ตุรกี อุซเบกิสถาน และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย/ประเทศไทย เพื่อแสดงความขอบคุณจากรัฐบาลไทยต่อมิตรประเทศต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานการปล่อยตัวคนไทยที่ถูกจับกุมตัวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมาโดยตลอด และเน้นย้ำการประสานงานเพื่อเร่งนำคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวกลับประเทศอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด และขอรับความช่วยเหลือจากมิตรประเทศในการปล่อยตัวคนไทยที่เหลืออยู่ต่อไป

(๙) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนาง Orna Sagiv เอกอัครราชทูตอิสราเอล/ประเทศไทย เพื่อแจ้งการเดินทางไปรับคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล และขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ และสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและประสานงานการเดินทางในครั้งนี้

(๑๐) ในระหว่างการเดินทางเยือนรัฐอิสราเอล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับ (๑) นาย Isaac Herzog ประธานาธิบดีอิสราเอล ที่ทำเนียบประธานาธิบดี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และ (๒) นาย Eli Cohen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐอิสราเอล โดยขอให้ฝ่ายอิสราเอลพิจารณาดำเนินการเรื่องสวัสดิภาพ สิทธิและสวัสดิการ อันพึงได้สำหรับแรงงานไทยด้วย เพื่อให้แรงงานไทยสามารถกลับมาทำงานในอิสราเอลในอนาคต เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย รวมถึงการช่วยเหลือตัวประกันชาวไทย

๒.๒.๔ กระทรวงการต่างประเทศออกคำแนะนำก่อนเดินทางไปต่างประเทศ (Travel Advisory) ขอให้คนไทยที่มีแผนเดินทางไปอิสราเอลในช่วงนี้ ทบทวนความจำเป็นในการเดินทาง โดยให้ชะลอหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางจนกว่าสถานการณ์จะสงบ รวมถึงแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลในขณะนี้ด้วย

๒.๒.๕ กระทรวงการต่างประเทศออกคำแนะนำเกี่ยวกับแรงงานไทยในอิสราเอล ดังนี้

(๑) เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ขอให้แรงงานไทยในอิสราเอลพิจารณาเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อความปลอดภัย และจะเดินทางกลับอิสราเอลก็ต่อเมื่อสถานการณ์สงบแล้ว

(๒) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด และขอเชิญชวนให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่ยังตัดสินใจอยู่ในอิสราเอล พิจารณาเปลี่ยนใจกลับประเทศโดยเร็วที่สุด ตามที่กองทัพอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดิน ในบริเวณฉนวนกาซาอย่างเข้มข้นขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลให้สถานการณ์สู้รบที่รุนแรงยิ่งขึ้น และเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวไทยในอิสราเอล รวมถึงมีความเป็นไปได้ว่า การสู้รบจะขยายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางภายในประเทศ และกระทบต่อกระบวนการอพยพอย่างมีนัยสำคัญ

๒.๒.๖ กรมการกงสุลติดต่อกับญาติของคนไทยที่ถูกควบคุมตัวเพื่อให้กำลังใจและแสดงความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการหมายเลขฉุกเฉิน (Hotlines) จำนวน ๓๐ คู่สาย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒.๒.๗ กระทรวงการต่างประเทศส่งข้าราชการไปสนับสนุนภารกิจอพยพคนไทยที่อิสราเอล

๒.๒.๘ รัฐบาลไทยจัดเที่ยวบินอพยพรวม ๓๕ เที่ยวบิน อพยพคนไทยกลับจากอิสราเอล จำนวน ๗,๔๗๐ ราย (รวมข้าราชการที่ไปร่วมปฏิบัติภารกิจ ๑๒ ราย)

๒.๓ ด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม

๒.๓.๑ กระทรวงการต่างประเทศอนุมัติการบริจาคเงินเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East: UNRWA) จำนวน ๓ ล้านบาท (๘๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอฉุกเฉิน (flash appeal) ต่อเหตุความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นในฉนวนกาซาของ UNRWA ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยมอบเงินบริจาคเป็นกรณีพิเศษแก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East: UNRWA) โดยมีนาย Giuseppe De Vincentiis รักษาการ UN Resident Coordinator เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ นายสุภาค โปรงธุระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน มอบเงินช่วยเหลือจำนวนดังกล่าวให้กับ UNRWA ที่จอร์แดนด้วยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๒.๓.๒ ไทยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ UNRWA มาตั้งแต่ปี ๒๕๒๑ การบริจาคในครั้งนี้เป็นการบริจาคเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากคำมั่นต่อการสนับสนุนทางการเงินโดยสมัครใจในลักษณะรายปี (multi-year pledge) ของไทยสำหรับปี ๒๕๖๕-๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงินรวม ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

๓. ท่าทีไทย

ไทยวางตัวเป็นกลางในปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์มาโดยตลอด โดยสนับสนุนแนวทางสองรัฐ (two-State solution) ซึ่งคือแนวทางการมีรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์อยู่เคียงคู่กัน โดยเห็นความจำเป็นที่ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจากัน เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อความมั่นคงและสันติภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหายั่งยืนและสันติ ซึ่งจะบรรลุได้ด้วยการเจรจาอย่างสันติเท่านั้น ทั้งนี้ ประเทศไทยหวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสันติภาพของการเจรจา ซึ่งจะเป็นการรักษาโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพ

กองตะวันออกเฉียงกลาง
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ธันวาคม ๒๕๖๖

